

๑๑. ภาษี และค่าธรรมเนียม

ภาษีของประเทศสวีเดน ประกอบด้วยภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ มากมายหลายอย่าง แต่ที่สำคัญที่สุด ได้แก่ ภาษีเงินได้ และภาษีโรงเรือน ที่จะต้องเสียให้แก่เทศบาล และรัฐ นอกจากนี้ก็ยังมีภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษียานยนต์ ฯลฯ อีกด้วย

รัฐสภา (โดยการนำเสนอของรัฐบาล) เป็นผู้กำหนดนโยบายเรื่องภาษี ส่วนอัตราภาษีนั้นกำหนดโดยสภาเทศบาล และสภามณฑลของแต่ละแห่ง

ผู้เสียภาษี ได้แก่ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยมีกรมสรรพากร (*Skatteverket*) มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนการจัดทำทะเบียนราษฎร (*Folkbokföring*)

๑๑.๑ ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (*Inkomstskatt*)

เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้จากการทำงาน การทำธุรกิจ และจากทุน จำนวนรายได้ที่ต้องเสียภาษีคือ จำนวนรายได้รวมทั้งปีที่ได้หักจำนวนลดหย่อน (*grundavdrag*) ออกแล้ว จำนวนหักลดหย่อนสำหรับปี ค.ศ.๒๐๑๑ เท่ากับ

๑๘,๒๐๐ โครนาสวีเดน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนราคารฐาน (*prisbasbelopp*) ที่รัฐบาลกำหนด

ภาษีเงินได้ แบ่งออกเป็นสองระดับคือ ภาษีเงินได้สำหรับเทศบาล และมณฑล (*Kommunal och Landsting inkomstskatt*) และภาษีเงินได้สำหรับรัฐบาล (*Statlig inkomstskatt*)

๑๑.๑.๑ ภาษีเงินได้สำหรับเทศบาล และภาษีเงินได้สำหรับมณฑล

(*Kommunal inkomstskatt och Landstingsinkomstskatt*)

อัตราภาษีเงินได้สำหรับเทศบาล และภาษีเงินได้สำหรับมณฑล แต่ละแห่งจะแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง ๒๕ % - ๓๑ % ในจำนวนนี้ จะประกอบด้วยภาษีทั้งสองประเภท (เช่น อัตราภาษี ๓๑% จะเป็นภาษีเงินได้ของเทศบาล ๒๔ % และอีก ๗ % เป็นภาษีเงินได้ของมณฑล เป็นต้น)

นิติบุคคลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ให้กับเทศบาลและมณฑล

๑๑.๑.๒ ภาษีเงินได้สำหรับรัฐ (*Statlig inkomstskatt*)

๑๑.๒.๑ บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ของรัฐบาล จะเท่ากันหมดทั่วประเทศ และเป็นอัตราภาษีแบบก้าวหน้า คืออัตราภาษีจะเพิ่มขึ้น เมื่อจำนวนรายได้ที่จะต้องเสียภาษีนั้นเพิ่มขึ้น อัตราภาษีจะเริ่มจาก ๒๐ เปอร์เซ็นต์ สำหรับรายได้ที่อยู่ระหว่าง ๓๘๓,๐๐๐ และ ๕๔๘,๓๐๐ โครนาสวีเดน ส่วนที่เกิน ๕๔๘,๓๐๐ จะเสีย ๒๕ เปอร์เซ็นต์ (ตัวเลขสำหรับรายได้ปี ค.ศ.๒๐๑๑ ที่จะเสียภาษีในปีค.ศ.๒๐๑๒)



๑๑.๒.๑.๒ นิติบุคคล ที่มีรายได้จากการดำเนินกิจการจะต้องเสียภาษีเงินได้ให้
กับรัฐ ในอัตรา ๓๐ % ถ้าเป็นกองทุนเพื่อการลงทุน
(*Investeringsfonder*) และ ๒๖.๓ % สำหรับกิจการทั่วไป

๑๑.๒ การหักลดหย่อนสำหรับงานบ้าน (*Hus-avdrag*) และ การหักลดหย่อนสำหรับการซ่อมแซมบ้าน (*ROT-avdrag*)

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ค.ศ.
๒๐๐๗ เป็นต้นมา บุคคลธรรมดาจะได้รับการลดหย่อนภาษีสำหรับค่าจ้างการทำงานบ้าน
(ทำความสะอาด ดูแลเด็ก ทำสวน) และจากวันที่ ๘ ธันวาคม ในปีเดียวกัน ได้เพิ่มรายการ
ค่าจ้างที่จะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้มากขึ้นอีกคือ ค่าจ้างในการซ่อมแซม ดูแลรักษา
ปรับปรุง และต่อเติมบ้าน (*reparation och underhåll, ombyggnad och tillbyggnad av
bostäder - ROT*) โดยจะสามารถนำค่าแรงงานเหล่านี้ในจำนวน ๕๐ % ไปหักลดหย่อน
ภาษีได้ แต่สูงสุดของจำนวน ๕๐ % จะต้องไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ โครนาสวีเดน ต่อมาเมื่อวันที่
๑ กรกฎาคม ค.ศ.๒๐๐๙ ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ โดยไม่ต้องนำไปหักลดหย่อน แต่
สามารถหักจำนวนเงินออกได้จากเงินที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้างโดยตรง และผู้รับจ้างจะได้รับ
เงินชดเชยจากกรมสรรพากร



หมายเหตุ

ตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๐๗ เป็นต้นมา ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กองทุนตกงาน
(*Arbetslöshetskassa /A-kassa*) และค่าสมาชิกที่จ่ายให้สมาคมแรงงานจะ
ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกต่อไป

๑๑.๓ การจ่ายภาษีแบบเหมาจ่าย (*Sköntaxering*)

ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี จะต้องกรอกรายการต่าง ๆ ลงในใบแจ้งเสียภาษี และ
รายการต่าง ๆ เหล่านั้นจะต้องมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ ถ้าผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีนั้น ไม่ได้ทำการแจ้งการเสียภาษี (*självdeklaration*) หรือ ถ้ารายการในใบแจ้งการ
เสียภาษี ขาดตกบกพร่อง หรือหลักฐานไม่ครบ ก็จะมีการเรียกเก็บภาษีแบบเหมาจ่าย โดย
การคำนวณรายได้ที่ใกล้ความจริงที่สุด เพื่อนำมาใช้คำนวณจำนวนภาษีเงินได้

๑๑.๔ การแจ้งเสียภาษี (*Självdeklaration*)

กฎหมายกำหนดไว้ว่า ทุกๆ ปี บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จะต้องแจ้งการเสีย
ภาษีเงินได้ โดยใช้แบบฟอร์มการแจ้งการเสียภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร
(*inkomstdeklaration*) ที่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ต่างๆ พร้อมรายการหักลดหย่อน
และยื่นให้กับกรมสรรพากรเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้ อย่างช้าที่สุด